

บริการจัดส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์ (Book Delivery by Post)

บริการจัดส่งหนังสือผ่านไปรษณีย์ เป็นบริการจัดส่งหนังสือที่ผู้ใช้บริการต้องการยืม-คืน ผ่านบริการของไปรษณีย์ไทย ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางมาใช้บริการด้วยตนเองได้ หรือมหาวิทยาลัยประกาศให้เรียนออนไลน์ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำนักวิทยบริการพร้อมเสิร์ฟความรู้ถึงบ้าน โดยจะทำการยืมทรัพยากรสารสนเทศและจัดส่งให้กับผู้ใช้บริการตามที่อยู่ที่ระบุ และเมื่อผู้ใช้บริการใช้เสร็จให้นำส่งคืนผ่านบริการไปรษณีย์ไทย ซึ่งมีข้อปฏิบัติในการบริการ ดังนี้

ผู้มีสิทธิ์ใช้บริการ	ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิกห้องสมุด ประกอบด้วย นักเรียนโรงเรียนสาธิต มมส (ฝ่ายมัธยม) นิสิต บุคลากรสายวิชาการ บุคลากรสายสนับสนุน และสมาชิกสมทบ ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ทรัพยากรที่ให้บริการ	หนังสือ วิทยานิพนธ์ งานวิจัย สื่อโสตทัศน์ โดยทรัพยากรสารสนเทศที่ต้องการ จะต้องอยู่ในสถานะ (STATUS) CHECK SHELVES เท่านั้น
จำนวน และระยะเวลาการยืม	ตามสิทธิ์การเป็นสมาชิก (งดให้บริการสำหรับผู้ที่ยืมหนังสือ และค้างค่าปรับ)
ค่าใช้จ่าย	1. ค่าดำเนินการหรือค่าบริการ ฟรี 2. ค่าจัดส่ง ผู้ใช้บริการรับผิดชอบทั้งหมด 2.1 ชำระค่าจัดส่งปลายทาง เมื่อรับหนังสือที่ส่งไปจากสำนักวิทยบริการ 2.2 ชำระค่าส่งหนังสือคืน เมื่อส่งหนังสือกลับคืนมาสำนักวิทยบริการ
การจัดส่ง	1. จัดส่งหนังสือ ทุกวันจันทร์-ศุกร์ แบบ “ลงทะเบียน” หรือ “ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)” ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ 2. ส่งคำขอยืมหลังเวลา 10.00 น. จัดส่งในวันถัดไป ***วันและเวลาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
วิธีการขอยืม	1. กรอกแบบฟอร์มการขอใช้บริการผ่านระบบ https://forms.gle/NYpre7S7zDCy27tF9 หรือ QR-Code --> 2. บรรณารักษ์แจ้งหมายเลข tracking ผ่าน facebook สำนักวิทยบริการ https://www.facebook.com/librarymsu/ 3. ผู้ใช้บริการรอรับหนังสือ และชำระค่าจัดส่ง (เก็บเงินปลายทาง)
วิธีการส่งคืน	1. ส่งคืนหนังสือได้ด้วยตนเองที่สำนักวิทยบริการ 2. ส่งคืนผ่านไปรษณีย์ แบบ “ลงทะเบียน” หรือ “ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)” เท่านั้น และชำระค่าจัดส่ง 3. กรุณาส่งถึง หัวหน้างานบริการยืม-คืน กลุ่มงานบริการสารสนเทศ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อ. กันทรวิชัย จ. มหาสารคาม 44150 โทร. 043-754358 (ส่งหนังสือ)

